

โฆษณาส่งเสริม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการสอน

นำเสนอเมื่อ : 31 มี.ค. 2552

จับโฆษณา มาบูรณาการกับ การสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จับโฆษณา มาบูรณาการกับ การสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เดือนก่อนนี้ เรียกว่า ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จัด จึงได้เข้าอบรม ในเรื่อง การขับเคลื่อนการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(SBM) หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในขณะเดียวกัน ก็เป็นส่วนหนึ่งของคณะวิทยากร ในเรื่อง ICT เพื่อการจัดการเรียนการสอน

โดย ท่าน ศน.เฉลิมชัย ถึงดี แห่ง krusurin.net ของเรา เป็นผู้ให้โอกาส ไปเป็น Case Study เล่าเรื่องราวที่ผมได้ใช้สื่อการเรียนรู้ และ สื่อ ICT เขาไปใช้ในการเรียนการสอน

ก็ถือว่า งานนี้ผ่านได้ด้วยดี แต่ก็ไม่ดีตรงที่ว่า เอาไปเอามา เราเองกลับไม่ได้เกียรติบัตร ทั้งในदानผู้รับการอบรม และ ในदानการเป็นวิทยากร

แต่นั้น เป็นประเด็น เล็ก ๆ ไม่ใส่ใจอะไรมาก สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น คือ ประสิทธิภาพ ที่ไม่ค่อยจะมีง่าย ๆ

แต่สิ่งที่ผมได้พบในแง่ของ ICT เอง นั้น คือ มีวิทยากรหลายท่านด้วยกัน เดียวนี้ การบรรยาย จะต้อง ใช้ power point กัน นำ clip vdo โฆษณา สั้น ๆ ที่วิทยากรเอง จับประเด็นของโฆษณา นั้น มาเชื่อมโยง กับ เรื่อง ที่ตนเอง บรรยาย

เท่าที่สังเกต feed back และ reaction ของผู้เข้าอบรม ปรากฏว่า เขาสนใจกันมากขึ้น อย่างมาก

เหตุนี้เอง ผมก็ได้เรื่องมา post บทความ ซึ่งตอนแรก คิดว่า จะนำเสนอเรื่อง แหล่งข้อมูลโฆษณา ดีดี เจย ๆ

แต่ก็เปลี่ยนใจ ตั้งแต่ไปพบว่า โฆษณา ที่เข้ามีให้โหลด ฟรี นั้น ก็มีโฆษณาที่เราชื่นชอบ คือ โฆษณา เกี่ยวกับ ชีวิตแบบพอเพียง หรือ การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาทำเป็น โฆษณา แต่ ชื่อเรื่อง จริง คือ สุข 8

จึงได้โหลด โฆษณา มาได้ทั้งหมด แปะ เรื่อง ซึ่งขอแนะนำใน post นี้ ก็แล้วกัน คงไม่ว่าอะไร เพราะเป็นแง่คิดที่ผมว่า มันน่าสนใจอย่างมาก และ ก็เป็นเรื่องเบา ๆ ตลก ดี ชอบมาก ครับ ผมจึงคิดเพิ่มเติม ว่า

เราจะทำเหมือนวิทยากรที่บรรยาย ในการอบรมฯ มันน่าจะดีมากนะ แต่ละเรื่อง ก็ สามารถบูรณาการ ได้ หลายวิชา ที่เดียว ผมขอยกตัวอย่าง ตามประสาผม นะครับ

เรามาดูโฆษณาเกี่ยวกับ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง แรก คือ เรื่อง เกษตรประณีต

ผมชอบ มุมในการนำเสนอ นำเสนอตุ๊กตากระดาษและโมเดลสถานที่ คือ ไร่นา ของ นายแดง และ นายเขียว

ผู้สร้างเปรียบเทียบ คนสองคน ในหลาย ๆ ด้าน คือ เนื้อหาออกวิชาการตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยางว่า แหละ แต่ มันไม่น่าเบื่อ



การสรุปของเรื่องนี้ ก็ OK มาก ชี้ให้เห็นผลของการกระทำของนายแดง และ นายเขียวได้อย่าง ดีเยี่ยม



ท่านทั้งหลายคงชอบ ไซ้ไหม ครับ จ้ะ โหลด โฆษณา เกี่ยวกับ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนได้ทุก ๆ วิชา

โหลดที่นี่ครับ

โฆษณาเกี่ยวกับ **ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง** อันที่สอง คือ เรื่อง นมแม่

นี่ก็เอา หนังสือบททรายทองมาล้อเลียน หรือ หนังสือไทย ทั่ว ๆ ไป นั้นแหละ scene ที่นำเสนอก็เป็นฉาก แมยาย **กับ** ลูกสะใภ้ กำลัง พุดจากัน ทานคงเคยดูนะครับ



ผมว่า เอาไป**สอน**วิชา สุขศึกษา ก็น่าจะ OK แต่ ขึ้นอยู่กับครูในวิชาต่าง ๆ นั้นแหละ ถ้าจะเชื่อมโยง โยงได้ทั้งนั้น ขนาดว่า พอขุนรามคำแหงอยู่กรุงสุโข ไหน ยังมีมาแล้ว ...**โหลดที่นี่ครับ**



โฆษณา เกี่ยวกับ **ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง** อันที่สาม ชื่อเรื่อง Happy Workplace อันนี้ดีมาก ๆ เพราะเป็นการนำเสนอด้วยเพลง ใคร ๆ ก็รู้ว่าแนะนำเสนอด้วยภาพเคลื่อนไหว และ เพลงแล้ว เป็นตองโดนใจ โดยเฉพาะเด็ก เขาจะจำได้เร็ว รองตามได้อย่างรวดเร็ว สนุกดี สนุกมากครับ

× อันนี้ คงจำนำเข้า**การสอน**เกี่ยวกับการออกกำลังกาย อะไรประมาณนี้ หรือ **สอน**ในวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ ก็ยังได้ เกี่ยวกับ สุขอนามัย สุวีตติการ ในที่ทำงาน หรือ ทานจะเชื่อมโยง เขากับ **ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**อย่างไรก็ได้ทั้งหมด ผมเชื่ออย่างนั้น ง่าย **โหลดที่นี่ ครับ**




โฆษณาอันที่สี่ที่เกี่ยวกับ **ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง** คือ เรื่อง ชุมชนเป็นสุข ตัวนี้เรา**สอน**เรื่อง**การ**แบ่งปัน และ **การ**สร้างสังคมที่ดี โดยใช้หลัก **ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง** นี้แหละ เขาช่วย



ผมชอบโฆษณาดีมาก แม้มันจะดูว่าเป็นไปได้ยาก ในสังคมปัจจุบันที่แต่ความ
แตกแยก

แต่ก็ยังหวังว่า น่าจะเกิดขึ้น สาธุ ได้

เอ้า โหลดกันทีนี้ครับ


โฆษณาที่เกี่ยวกับ **ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง** อันที่ห้า คือ เรื่อง สมุนไพรไทย 

แทบจะไม่เคยคิดเลย ว่า เขาจะเอาดาราโฆษณาเป็น คุณยาย แก่แก่
สวนทางกับโฆษณาทุกวันมาก ๆ ดูไปก็น่ารัก โครงเรื่องก็ล้อเลียนโฆษณา โทนาฟ ซึ่ง
ผมเองก็เคยคิด และ พุดคุย กับเพื่อน ๆ เหมือนกันว่า โฆษณาโทนาฟ นี้ โคะ ตะ ระ ลงทุน
มาก ๆ (ประชด) และ ตรงไป ตรงมา จึง จริง



และแทบไม่น่าเชื่อครับ ลูกชายผม ทำอะไรอยู่ได้ยืน วิ่ง มาดูทันที ชอบดู จำได้
แต่ผิด ครับ คือ ผมปวดเหงือก จริง ๆ หนึ่งอยู่ ลูกชาย 5 ขวบก็มาบอกว่า "พอ
ก็ไปหาใบกระเพรามาเคี้ยว สิ" เออ ผมเองก็คิดว่า เออ อย่างน้อย เขาก็ได้ดู และชอบ ส่วน
จำผิด ถูก คอยแก้ไขได้

โหลดทีนี้ครับ

 โฆษณาเกี่ยวกับ **ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง** อันต่อมา คือ เรื่อง
ยุทธการ**พอเพียง** อันนี้ เรียกว่า อ่างอิงไต่กาย เพราะโฆษณา เขา **สอน**เรื่อง ความไม่โลภ
แต่ ตลกดี ตลกมาก

โดย เนื้อเรื่อง เกี่ยวกับ การตอบปัญหา ซึ่งรางวัล ประมาณนี้ ผมจะหยุดเป็น ช่วง ๆ แล้ว ถามเด็กนักเรียน ว่า ถ้าเป็น เธอ เธอจะตอบ หรือ ขอหยุด ดึงการมีส่วนร่วมได้ ดีมาก ครับ ดูเองแล้วกัน ครับ [โหลดได้ที่นี้ ครับ](#)

โฆษณาส่งเสริม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันที่เจ็ด คือ เรื่อง ผักปลอดสารพิษ นี่ก็อีกเรื่อง ที่เอาคนแก มาแสดง คุณคุณตา คุณ ยาย ดู OK แต่ สร้างคำถามในใจอยู่นิดหนึ่ง แทนน ว่า เขาพยายามสื่อ อะไร ต้องดูหลายรอบ ถึงเข้าใจ

โฆษณา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันนี้ถ้าชอบ [โหลดที่นี่ครับ](#)

และโฆษณานันที่แปด อันสุดท้าย เกี่ยวกับ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชื่อเรื่อง ออกกำลังกาย พยายามจะสื่อ ว่า ทุกๆที่สามารถออกกำลังกายได้ ครับ แต่ยังไม่ประทับใจมาก เทาเรื่องข้างต้นทั้งหมด ครับ เพราะ แต่ก็ใช้ได้ ลองโหลดไปดูเอง ครับ

โหลดได้แล้วใช้ใหม่ครับ เห็นใหม่ครับว่า สื่อโฆษณาดีดี ก็มีมากมาย ส่วนในเรื่องการสอนที่เน้น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นั้น เห็นว่า หลาย ๆ ท่าน ได้ปรับแผนการจัดการเรียนรู้กัน ก็ อย่าลืม เอาโฆษณาที่ผมแนะนำไปใช้เป็นเครื่องมือ ด้วยครับ ได้ผลอย่างไร อย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน นะครับ

สวัสดีครับ

Posted by Mr Narin Anongchai at [11:06 PM](#) _

Labels: [ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง](#)